

Số: /KH-THCSAL

An Linh, ngày tháng năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học qua Internet, truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ công văn số 793/BGD&ĐT-GDTrH ngày 12/03/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống Covid-19;

Thực hiện Công văn số 417/SGD&ĐT-GDTrHTX ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Sở GD&ĐT tạo Bình Dương về việc tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện Công văn số 490/SGD&ĐT-GDTrHTX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Thực hiện Công văn số 71/PGD&ĐT-THCS ngày 18 tháng 3 năm 2020 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Phú Giáo về Tăng cường các hình thức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và địa phương xã An Linh trong thời gian cho học sinh tạm nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

Trường THCS An Linh xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp học sinh được học theo chương trình giáo dục học kỳ 2 trong thời gian nghỉ học ở trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phát triển năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy - học qua Internet, trên truyền hình của giáo viên.

Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ trợ học sinh trong học tập.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

2. Yêu cầu

Yêu cầu 100% Giáo viên dạy các bộ tham gia xây dựng chương trình

giảm tải cho học sinh; quản lý, xây dựng kế hoạch để tiến hành hướng dẫn ôn tập kiến thức cũ và dạy kiến thức mới cho học sinh.

Cán bộ, giáo viên, nhân viên nắm được hướng dẫn của các cấp và kế hoạch của nhà trường; giáo viên bộ môn tham gia tập huấn và sử dụng thành thạo phần mềm dạy học qua Internet.

Đảm bảo để 100% học sinh được tham gia học tập theo kế hoạch của nhà trường trong thời gian nghỉ vì phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Vận động và tuyên truyền để cha mẹ học sinh phối hợp tốt với nhà trường, tạo điều kiện cơ sở vật chất và thời gian để học sinh tham gia học qua internet, truyền hình.

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN

Tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm dạy học từ ngày 30/02/2020 đến 02/4/2020.

Hướng dẫn, phụ huynh và học sinh học qua Internet và truyền hình từ ngày 3/4/2020 đến 05/4/2020.

Tổ chức dạy học qua Internet và truyền hình từ ngày 06/4/2020 cho đến khi có thông báo thời gian đi học lại

III. NỘI DUNG DẠY HỌC

Các tổ chuyên môn xây dựng nội dung học theo chủ đề hoặc bài học với nội dung kiến thức học kỳ 2 của từng bộ môn các khối lớp, theo hướng tinh giản nhưng đảm bảo đúng chương trình theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Đối với học sinh khối lớp 9 cần chú trọng dạy 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh đảm bảo theo kế hoạch ôn thi tuyển sinh lớp 10; tổ chức ôn tập đội tuyển học sinh giỏi theo kế hoạch.

Nội dung phải bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng khối. Được tổ chuyên môn và Ban giám hiệu nhà trường ký duyệt trước khi thực hiện.

Các bài giảng, học liệu, tài liệu... phải được xây dựng theo chương trình giáo dục phổ thông và các quy định, hướng dẫn của Bộ giáo dục đào tạo.

Các bài giảng trên truyền hình phải được phát hành bởi các kênh truyền hình chính thống, có uy tín, được ngành cấp trên và các trường học khuyến cáo lựa chọn cho học sinh tham gia học tập.

IV. HÌNH THỨC DẠY HỌC

Thực hiện hình thức dạy học thông qua hệ thống quản lý nội dung học tập OLM.VN và kết hợp sử dụng công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến Zoom; học tập qua truyền hình cụ thể như sau:

1. Các môn học Toán, Văn, Tiếng Anh:

Phương án 1: Tổ chức dạy học trực tuyến bằng hình thức sử dụng nội dung video bài học trên nền bài giảng có sẵn OLM.VN của giáo viên trường thực nghiệm ĐHSP Hà Nội đồng thời tích hợp dạy học trực tiếp qua ZOOM và các công cụ hỗ trợ của OLM.VN.

Phương án 2: Hướng dẫn học sinh học tập qua truyền hình trên kênh Hà Nội 1 và Hà Nội 2 theo lịch phát sóng hàng tuần của đài truyền hình Hà Nội. Giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh học các bài được phát trên truyền hình, chuẩn bị câu hỏi bài tập, bài kiểm tra để đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học trên truyền hình.

2. Các môn học Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Tin học:

Giáo viên dạy học trực tuyến bằng hình thức sử dụng nội dung video bài học trên nền bài giảng có sẵn OLM.VN của giáo viên trường thực nghiệm ĐHSP Hà Nội đồng thời tích hợp dạy học trực tiếp qua ZOOM và các công cụ hỗ trợ của OLM.VN.

3. Các môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục:

Giáo viên giao nội dung bài học, bài tập, đề kiểm tra trên hệ thống OLM.VN không giới hạn tiết cho học sinh chủ động học, làm bài trên hệ thống cho giáo viên thống kê vào cuối tuần học.

4. Phương án dự phòng đối với những học sinh không thể tham gia học tập trực tuyến hoặc không có điều kiện sử dụng truyền hình và Internet:

Nhà trường thu thập toàn bộ tài liệu bài học của giáo viên soạn đưa và kho học liệu tại địa chỉ Website của trường (<http://thcsanlinh.pgdphugiaio.edu.vn>) để những học sinh không thể tham gia học trực tuyến do trong trường hợp tại thời điểm học trực tuyến bị ảnh hưởng, do yếu tố kỹ thuật như mạng yếu, nhiều đường truyền, thiết bị không đảm bảo... có thể tham gia học tập và làm bài tập theo tài liệu trên Website.

Giao bản in tài liệu học tập, bài tập đối với các học sinh không có điều kiện sử dụng Internet, không có các trang thiết bị công nghệ thông tin. Giáo viên chuẩn bị nội dung tài liệu học tập, bài tập theo từng môn và thông báo phụ huynh, học sinh đến trường nhận trực tiếp vào sáng thứ 2 hàng tuần.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Căn cứ công văn số 490/SGDĐT-GDTrGTX của Sở giáo Bình Dương về việc hướng dẫn dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc đánh giá kết quả học tập của hs được thực hiện như sau:

1. Kiểm tra thường xuyên

Trong quá trình tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet; kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng các hình

thức phù hợp.

Kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua Internet, trên truyền hình *được sử dụng thay cho các bài kiểm tra thường xuyên* theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở.

Trường quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, trên truyền hình bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

2. Kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ

Khi học sinh đi học trở lại, trường tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức đã học qua Internet, trên truyền hình; thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở.

Đôi chiếu, so sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

VI. BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Lãnh đạo nhà trường

Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức dạy học qua internet, truyền hình. phân công nhiệm vụ; triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch.

Sắp xếp thời khóa biểu dạy học qua internet, truyền hình; thời khóa biểu giao, nhận bài cho giáo viên, học sinh. Thông báo thời khóa biểu theo lịch phát sóng các bài học cho giáo viên, học sinh, gia đình học sinh để phối hợp tổ chức cho học sinh học các bài học trên truyền hình.

Thành lập tổ kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập qua Internet, trên truyền hình; quản lý, giám sát, đánh giá, công nhận kết quả học tập của học sinh bảo đảm chất lượng, công bằng, khách quan, trung thực.

Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, tổ chức bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết cho giáo viên, cán bộ quản lý và học sinh về dạy - học qua Internet, trên truyền hình.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh của nhà trường, lớp và chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động học sinh tham gia học bài đầy đủ.

Tổ chức họp trực tuyến từng nhóm giáo viên để đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, rút kinh nghiệm, điều chỉnh kế hoạch nếu có sau mỗi tuần thực hiện

Duyệt nội dung bài dạy, quản lý, lưu trữ kho học liệu, tổng hợp, thống kê chất lượng, số lượng học sinh tham gia học tập theo kế hoạch của nhà trường.

2. Tổ trưởng tổ văn phòng

Quản lý, kiểm tra công tác vệ sinh môi trường và các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đôn đốc các thành viên trong tổ văn phòng thực hiện tốt công

việc hành chính hàng ngày; tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch đến tất cả cán bộ, giáo viên nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh.

3. Tổ trưởng tổ chuyên môn

Xây dựng kế hoạch dạy học các bộ môn theo hình thức đã được nhà trường thống nhất triển khai.

Sinh hoạt tổ chuyên môn để thống nhất nội dung dạy học, hình thức dạy học phù hợp với đặc thù bộ môn trên cơ sở định hướng kế hoạch của nhà trường.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên; hỗ trợ các thành viên trong tổ chuyên môn thực hiện nhiệm vụ dạy học

Hàng tuần thực hiện thống kê học sinh tham gia học tập qua Internet, truyền hình của các bộ môn trong tổ và tổng hợp báo cáo cho lãnh đạo nhà trường.

4. Giáo viên chủ nhiệm

Điều tra số học sinh trong lớp có đủ điều kiện học qua Internet, truyền hình; phối hợp với giáo viên bộ môn nắm số lượng học sinh tham gia học tập, số học sinh không tham gia được để báo cáo với lãnh đạo trường và tham mưu các giải pháp vận động học sinh tham gia học 100%.

Thông báo đến cha mẹ học sinh, học sinh về thời khóa biểu, phương án tổ chức dạy học của nhà trường; trực tiếp hướng dẫn cho học sinh và cha mẹ học sinh cách thức, kỹ năng để tham gia học qua Internet và truyền hình.

Thành lập nhóm trên các trang mạng xã hội (zalo, messenger,...), phân công nhóm trưởng điều phối hoạt động của nhóm, mời giáo viên bộ môn của lớp tham gia nhóm.

Phối hợp với giáo viên bộ môn trong việc gửi tài liệu giấy cho những học sinh chưa có phương tiện học tập.

5. Giáo viên bộ môn

Xây dựng kế hoạch, tổ chức, hướng dẫn học sinh học tập qua Internet và truyền hình, bao gồm tài liệu hướng dẫn, câu hỏi bài tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo nội dung bài học.

Tham gia tập huấn, tìm hiểu học tập kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý nội dung học tập OLM.VN, công cụ hỗ trợ dạy học trực tuyến Zoom; kỹ năng sử dụng các thiết bị công nghệ thông tin và các phần mềm dạy học bộ môn... để thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học.

Hàng tuần gửi tài liệu hướng dẫn bài học, bài tập để bộ phận chuyên môn duyệt và đưa lên kho học liệu tại Website của trường; liên hệ với gia đình để phối hợp tổ chức, hướng dẫn, giám sát học sinh học tập.

Kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức đã học qua Internet và truyền hình hàng ngày và khi học sinh đi học trở lại; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình giáo dục.

Hướng dẫn học sinh ôn tập qua Internet và truyền hình đối với các lớp được phân công theo thời khóa biểu; đề xuất giải pháp triển khai dạy học có hiệu quả để lãnh đạo nhà trường có thể điều chỉnh kế hoạch dạy học cho phù hợp hơn.

Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong việc thống kê số lượng học sinh tham gia học tập bộ môn do giáo viên phụ trách.

Giáo viên giảng dạy môn Tin học, giáo viên phụ trách công nghệ thông tin của trường thường xuyên theo dõi và hỗ trợ công nghệ thông tin cho tất cả giáo viên trong dạy học qua Internet.

6. Học sinh

Tiếp nhận và nắm bắt đầy đủ các kỹ năng để tham gia học tập qua Internet và truyền hình để việc học tập có kết quả tốt.

Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo kế hoạch của nhà trường; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập theo yêu cầu của giáo viên.

Thường xuyên theo dõi thời khóa biểu, nội dung thông báo của nhà trường và giáo viên thông qua các kênh thông tin.

Trên đây là kế hoạch của Trường THCS An Linh về việc tổ chức dạy học qua internet, truyền hình trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kế hoạch này sẽ được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời để phù hợp với diễn biến của tình hình cũng như quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trên thực tế. Đề nghị toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường căn cứ nội dung kế hoạch và nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT Phú Giáo;
- UBND xã An Linh;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thuận